
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

16. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

17. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

18. นางวิจิตร  ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. วิจติร  ดวงแก้ว 

19. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  19  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  6  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.30  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  19  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  6  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน   

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องขอขอบคุณทุกท่านในการรว่มกิจกรรมโครงการแขง่ขันกีฬาต้านยาเสพติด       

ครั้งที่ 18  ส าเร็จด้วยดี 

- เรื่องพิจารณา  ปร.4  ของม.2 , ม.1 

- เรื่องวันนีพ้ิจารณาเรื่องการจา่ยขาดเงนิสะสม  2563  เท่านั้นครับ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามมตใินการรับรองรายงานครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  เชญินายก  อบต. 

นายก  อบต. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  มีอยู่  3  โครงการ  3  หมูบ่้าน  ในการใช้เงนิ

จา่ยขาดเงนิสะสมเป็นอ านาจของสภาฯ  พิจารณาอนุมัติแล้ว  บริหารก็จะได้ด าเนินการ

ต่อไปในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
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โครงการที่  1 

 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  แบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)  คุ้มโนน

กระต่าย  เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สถานที่ก่อสร้างบ้านหนอง

เป็ด  หมู่ที่  1  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สรุปรวมค่าก่อสร้าง

โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  325,000  บาท  (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ตาม  ปร.4  

และ  ปร.5   

 โครงการที่  2 

 โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา  PVC  ภายในหมู่บ้าน  คุ้มท่าแจ้ง  เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่ที่  2  ต าบลท่า

ใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  สรุปรวมค่าก่อสร้างโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  

9,000  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)  ตาม  ปร.4  และ  ปร.5   

 โครงการที่  3 

 โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา  PVC  ภายในหมู่บ้าน  เจ้าของโครงการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  3  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ

หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ขนาดท่อ  PVC  21/2  นิ้ว  พร้อมสามทางเข้าบ้าน  1  จุด  

ระยะทาง  60  เมตร  และขนาด  3  นิ้ว  พร้อมสามทางเข้าบ้าน  4  จุด  ระยะทาง  76  

เมตร  รายละเอียดตาม  ปร.4  และ  ปร.5  สรุปรวมค่าก่อสร้างโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  

18,000  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ถ้าสภาฯ  เห็นชอบแล้วก็จะเร่งด าเนินการ

แก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนต่อไป 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืเพิ่มเติมแก้ไขอะไรหรือไม่ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต. ม.9  ในโครงการที่  2  ขอเพิ่มแตเตอรร์ี่  2  ลูกครับ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1  ในเรื่องโซล่าเซลล์ไม่เคยใช้ตามที่ช่างประมาณการออกมาแล้ว  และตามที่

สมาชิก  ม.9  เสนอก็ให้บริหารพิจารณาดูครับ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต. ม.7  ใน  3  โครงการเป็นเรื่องน้ าทั้งสิ้นเห็นด้วย  เพราะเป็นการแก้ปัญหาให้

ประชาชน 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต. ม.10  ตามที่ออกไปส ารวจพืน้ที่แล้วเห็นด้วยครับ  ถ้ารอไฟฟ้าก็ไม่รู้เวลาไหนจะได้

ใช้น้ าครับ  จึงเห็นด้วยตามที่ ส.อบต. ม.9  เสนอ  ถ้าเพิ่มแบตเตอร์รี่ให้น้ าไหลได้ดีก็เห็น

ด้วยครับ 

นางสุรรีัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต. ม.1  ขอขอบคุณบริหารและสมาชิกทุกท่านที่ออกไปส ารวจพืน้ที่คุ้มโนนกระต่าย 

นายคมสันต ์ นาสมพงษ์ ส.อบต. ม.3  ขอเพิ่มในโครงการ  หมู่  3  คือ  บอลวาล์ว 

ประธานสภาฯ เราก็ประชุมกันมาในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้

ประชาชน  ตามโครงการ  ม.1 , ม.2 และ ม.3  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ในเมื่อไม่มีผมขอ

ถามมติในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  จ านวน  3  โครงการ  

ท่านใดอนุมัติในโครงการใหย้กมอืขึน้ 
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 มตเิป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิบริหาร 

นายก  อบต. แจ้งที่ประชุม 

- เรื่องท าความเข้าใจกับสมาชิกไม่ได้ท าหนังสือในรายละเอียดโครงการที่ผ่านสภาฯ  ไป

แล้วนั้นยังไม่ด าเนินการ  เช่น  โครงการขยายท่อ  PVC  โรงสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า  หมู่ 

8  โครงการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  4  โครงการ  และอยากให้เจ้าของพื้นที่

เตรียมสถานที่ไว้รอรับ , โครงการแอร์วาล์วของท่อส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า  หมู่ 8  และ

ท่อสง่น้ าของหมู่ 11 

- โครงการในข้อบัญญัติฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพไปเมื่อไหร่  ที่ไหนนั้น  ขึ้นอยู่กับสมาชิก

สภาฯ 

- แจ้ง  ม.1 , ม.6 , ม.5 และ ม.7  ที่ได้โครงการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  ให้แจ้ง

พืน้ที่ได้เลยครับ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต. ม.7  แจ้งศาลาเอนกประสงค์ 

นายอนัน  ค าพร ส.อบต. ม.5  แจ้งพืน้ที่เรียบร้อยแลว้อยู่ศาลาเอนกประสงค์ 

นายบุญมี  หล้าค าภา ส.อบต. ม.6  พืน้ที่มีแล้วแตย่ังไม่ได้เทคอนกรีต 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1  พืน้ที่มีแล้วข้างศาลาเทิดพระเกียรติ 

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล ส.อบต. ม.4  ถามเรื่อง 

- โครงการศกึษาดูงานเวลาไหนถึงจะเหมาะสม 

- เรื่องชีบนจะมีการบวงสรวง  อบต.ท่าใหญ่ไม่ทราบว่าจะได้ไปร่วมงานไหม 

นางสุรรีัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต. ม.1  เสนอ  เรื่องศกึษาดูงาน  เสนอไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปดูแพร  เผื่อว่า 

   อนาคตจะได้ท าเป็นอาชีพตอ่ไป 

นายเตรียม  แสนประกอบ  ส.อบต. ม.11  เสนอ  เจ้าหน้าที่  พนักงานต าบลท่าใหญ่  แนะน าตัวในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 

นายก  อบต. -  เรื่องแนะน าพึ่งทราบ  เจ้าหนา้ที่อยากแจ้งต่อสภาฯ  ในบทบาทหน้าที่ของการประสานใน

การท างาน 

   -  เรื่องการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสิ่งที่จะก าหนดขึ้นอยู่กับสภาฯ  พนักงาน  เจ้าหนา้ที่ 

พร้อมตลอดเวลา 

   - การก่อสร้างอา่งเก็บน้ าชีบน  จะมีการบวงสรวงในวันที่  21  แตบ่ริหารคงจะเลื่อนไป 

สงกรานต์ 

ประธานสภาฯ แจ้งสภาฯ  วา่  การไปอบรมเพิ่มศักยภาพตอนไหนให้ก าหนดการได้เลย 

 สรุป  เดือนมนีาคม  ดังนัน้ให้บริหารก าหนดวันเดินทาง 
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นายก  อบต. เรื่องแบบแสดงความคิดเห็นในการเลือก  สว.  แบบ 1 , 2 , 3  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น  

วันที่  17 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต. ม.9  แบบแสดงความคิดเห็นผมได้ส่งไปแล้ว  ต าบลท่าใหญ่ไม่แยกครับ 

นายก  อบต. -  ในการแบ่งเขต  ผู้ที่แสดงความคิดเห็นในการแบ่งเขตอาจจะมีผลกับเราดว้ย 

 -  บ้านที่แจ้งเส้นทางที่ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า , แรงแสง  ให้ส่งกับรองธนดล  โควินทะสูตร  

เพื่อส่งการไฟฟ้า  สมมุติ  บ้านใดที่ขอส่งวันจันทร์  บ้านเลขที่  ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน 

ประธานสภาฯ แจ้งให้ส่งเอกสารในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า , แรงสูง 

นายก  อบต. แจ้ง 

 -  ครัวเรือนที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ 

  -  ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

 -  ไฟฟ้าแสงจันทร์ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต. ม.7  เสนอ  ไฟฟ้าสาธารณะหรอืไฟฟ้าขยายเขตครับ 

ประธานสภาฯ เป็นไฟฟ้าขยายเขตครับ  และมีท่านใดสอบถามอกีหรือไม่ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต. ม.10  ขอเสนอ  รางละบายน้ าจากเซเว่นถึงบ้านนายแปลก 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดอยากเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม  ผมขอเสนอปิด

ประชุม  และผมต้องขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  16.00  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

15  กุมภาพันธ์  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


